

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑	อาจารย์ ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	ประธานกรรมการ
๒	ผศ.ดร.สาธิต ทรัพย์รวงทอง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๓	ผศ.ดร.ภิญโญ ภูเทษ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๔	ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๕	ผศ.มานิตย์ สิงห์ทองชัย	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖	ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	กรรมการ
๗	อาจารย์ปราณี เนรมิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
๘	อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	กรรมการ
๙	อาจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา	รองคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๐	ผศ.ชนิกา พรหมมาศ	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๑	อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑๒	ผศ.ดร.ภิราข รัตน์นัต	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๑๓	ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ	รองคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	กรรมการ
๑๔	ผศ.ดร. กัญญา อนุกุลธนากร	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	กรรมการ
๑๕	อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
๑๖	อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวิระ	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
๑๗	อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑๘	นายธรรมบุญ จูหา	รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙	นางสาวอรอุมา ยองคำกาต	เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดงาน Open House ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเข้าร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวทาง

การศึกษาในวันงานดังกล่าว จึงขอเชิญชวนทุกคณะส่งตัวแทนในแต่ละสาขาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ตามวันและเวลาดังกล่าว

๒. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดูแลแทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เลขานุการคณะกรรมการวิชาการนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น เลขานุการคณะกรรมการวิชาการได้จัดทำรายงานประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประธานคณะกรรมการวิชาการ มอบหมายให้อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก ๕ คณะ ในการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนที่เดินทางไปประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนทั้งหมด ๒๑ โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมร่วมโครงการเป็นจำนวน ๑,๑๘๗ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานคณะกรรมการวิชาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับทราบ การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการจัดทำหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร หากหลักสูตรนั้นต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ให้ผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการตามแผนภาพแนวดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรอย่างถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามที่สภาวิชาชีพได้กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำกับการสอบ

ประธานคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำกับการสอบ โดยให้คณะกรรมการกำกับการสอบทุกท่านปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำกับการสอบอย่างเคร่งครัด สำหรับการขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่คุมสอบแทน อาจารย์ โดยให้ขออนุญาตเป็นรายกรณีขึ้นอยู่กับความจำเป็น อยู่ที่ดุลยพินิจของคณบดี

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Knowledge Management)

ประธานคณะกรรมการวิชาการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทินการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่าง วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือให้ทุกคณะดำเนินการตามปฏิทินกิจกรรม โดยใช้ปฏิทินการส่งเสริม และกำกับ ติดตามการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ควบคู่กัน เพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการ จึงเป็นอุปสรรคในการจัดจัดทำการจัดการความรู้ในสถานที่ ควรอนุญาตให้มีการจัดทำจัดการ ความรู้นอกสถานที่ เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ การจัดส่ง มคอ.๗

ประธานคณะกรรมการวิชาการ มอบหมายให้อาจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา ภายใน ๖๐ วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา ให้ทุกคณะดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปี การศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มตามสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการรายงานและนำส่งที่สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และสำนัก คณะกรรมการการอุดมศึกษาในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/หารือ

๕.๑ พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหาร จัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานคณะกรรมการวิชาการ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ สังคม และได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนี้จึงขอให้ทุกคณะตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อคณาจารย์ ใน(ร่าง) ดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภูเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม เปลี่ยนแปลงรายชื่อในลำดับที่ ๒.๑๖ เดิม “อาจารย์ชัชชญา กัญจา” แก้ไขเป็น “อาจารย์วศิน ลำสัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญา อนุกุลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอแนะให้ที่ประชุมในการจัดทำควมมีการทบทวนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศของอาจารย์

ประธานคณะกรรมการวิชาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ ของอาจารย์ โดยอาจารย์ทุกท่านสามารถขออนุญาตไปราชการต่างประเทศตามสิทธิที่พึงปฏิบัติ และการไป ราชการต้องสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ หากซึ่งการขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ต้อง ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ผู้สอน โดยการอนุญาตให้ไปราชการ ต่างประเทศหรือการอนุญาตลาพักผ่อน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ แนวทางการจัดตารางสอนและการเปลี่ยนแปลงการสอน

ประธานคณะกรรมการวิชาการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดตารางสอนและการ เปลี่ยนแปลงการสอน โดยแจ้งว่าไม่อนุญาตให้อาจารย์ที่มีการเรียนการสอนที่ศูนย์การเรียนรู้ย่านมัทรี ทำการ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในส่วนอำเภอเมือง สามารถ เปลี่ยนแปลงการสอนเมื่อมีเหตุผลที่จำเป็น และการรวมห้องเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกท่านค้ำถึง จำนวนนักศึกษาให้สัมพันธ์กับจำนวนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนเป็นสำคัญ สามารถ ตรวจสอบข้อมูลห้องเรียนได้ที่งานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๔ แนวทางการพิจารณาการอนุมัติผลการศึกษานักศึกษา

ประธานคณะกรรมการวิชาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการอนุมัติผล การศึกษานักศึกษา ว่าการอนุมัติผลการศึกษาของทุกคณะ จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำคณะ โดยมีคณบดีเป็นประธาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติผลการศึกษา ก่อนส่งมายังงาน ทะเบียนและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้การอนุมัติผลการศึกษานักศึกษา ไม่มีข้อผิดพลาด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๕ แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการวิชาการ มอบให้ อาจารย์ชนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการปรับเปลี่ยนแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสถิติการรับเข้านักศึกษา รอบที่ ๑/๑ มีนักศึกษาที่เข้ารับการรายงานตัวเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๐ คน โดยแยกเป็นคณะ ดังนี้

คณะครุศาสตร์	จำนวน ๑๐๐ คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จำนวน ๗๔ คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวน ๒๔ คน
คณะวิทยาการจัดการ	จำนวน ๗๖ คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จำนวน ๑๖ คน

รอบที่ ๑/๒ มีผู้มาสมัครเข้ารับการศึกษานับจำนวน ๘๑๗ คน เข้ารับการรายงานตัวและชำระเงินค่าสมัครแล้วเป็นจำนวน ๕๓๗ คน ซึ่งในจำนวนนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการศึกษได้เพียง ๔๙๕ คน

ที่ประชุมจึงขอความเห็นชอบในการเลื่อนการรับสมัคร รอบ ๕ การรับตรงอิสระ ในระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้นไปแทนการรับ รอบ ๓ การรับตรงร่วมกัน และรอบ ๔ Admission เพื่อให้ทันต่อการเปิดเรียน ในภาคการศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๖ การติดตามการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน

ประธานคณะกรรมการวิชาการ แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการการติดตามการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน โดยขอความร่วมมือคณะบดีทุกคณะตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ให้ดำเนินการส่งผลการเรียนโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

.....
(นายธรรมบุญ จูทา) ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม